



ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การรายงานตัวและวิธีการเลือกตำแหน่งในการ
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒

ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ รวมจำนวน ๑๔๕ อัตรา และ
กำหนดให้เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้อง North Wing
ต่าบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น

เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่
๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19
ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าว กองบัญชาการศึกษา โดยกองการสอบ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวและระบบขั้นตอนการเลือก
ตำแหน่ง จากเดิม ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดยท่านไม่ต้องมารายงานตัว
ตามสถานที่ข้างต้น แต่จะใช้วิธีการเลือกตำแหน่งเป็นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่องทาง
แอปพลิเคชัน (LINE Application) ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เป็นต้นไป และหากผู้สอบแข่งขันได้ตัวจริงไม่เข้าระบบและทำการเลือกตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกตำแหน่งหรือเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเตรียมตัวเข้าระบบให้พร้อมเพรียงกัน ในวัน เวลา ดังกล่าว
พร้อมทั้งอ่านรายละเอียดตามที่ระบุผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (แบบกลุ่ม LINE) ให้เข้าใจถูกต้อง
ชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ของกองการสอบจะประสานผู้สอบแข่งขันได้ทุกรายโดยตรงตามช่องทางการสื่อสาร
ที่แจ้งไว้กับหน่วยรับสมัครต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลตำรวจตรีหญิง

(สมศรี วุฒิเจริญกิจ)

ผู้บังคับการกองการสอบ/

ประธานอนุกรรมการประสานงานเลือกตำแหน่ง